



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย และเครือข่ายสิทธิเด็กว่า มีความห่วงกังวลต่อการจัดทำแนวทางส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพในอุตสาหกรรมและอีสปอร์ต ทั้งนี้ มีการผลักดันและเชิญชวนให้เด็กเข้าถึงเกม และการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต ซึ่งมีเนื้อหาความรุนแรงในหลายระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นเด็กหลายช่วงวัย ซึ่งอาจทำให้เด็กจดจ่อกับการเล่นเกมและการแข่งขันมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล และป้องกันการเกิดความรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม จึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบถึงแถลงการณ์ความห่วงใย และขอเสนอเกี่ยวกับการมีห้องเรียนอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๓๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้างาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

นางสาว สรวดี

นางสาว สรวดี



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 เลขที่ 1824
 วันที่ 2 : พ.ค. 2567
 เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๓๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย และเครือข่ายสิทธิเด็กกว่า มีความห่วงกังวลต่อการจัดทำแนวทางส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านอาชีพในอุตสาหกรรมและอีสปอร์ต ทั้งนี้ มีการผลักดันและเชิญชวนให้เด็กเข้าถึงเกม และการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีสปอร์ต ซึ่งมีเนื้อหาความรุนแรงในหลายระดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นเด็กหลายช่วงวัย ซึ่งอาจทำให้เด็กจดจ่อกับการเล่นเกมและการแข่งขันมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกดิจิทัล และป้องกันการเกิดความรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบถึงแถลงการณ์ความห่วงใยและข้อเสนอเกี่ยวกับการมีห้องเรียนอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือ
 - สอ. ใต้หัวข้อ ผลของการมีห้องเรียนอีสปอร์ต
 และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มืออีสปอร์ต
 - คณะกรรมาธิการ สอ. ในระดับที่ทราบ
 และ ดำเนินการต่อไป



นางสาวกนกพร ล้างาม
 นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน : นางสาวสุวิมล ผลาผล โทร. ๐๙๑ ๒๓๒ ๒๑๕๖

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายละเอียดแถลงการณ์



bit.ly/4dEnzsc